

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๐๙๑๑



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๗๙๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จำนวน ๒ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ และขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในพื้นที่ทราบ และพิจารณาให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามกรอบแนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และฐานะการคลัง รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘

ผู้ประสานงาน : นางนิภาวัลย์ เพ็ชรผึ้ง โทร ๐๘-๑๙๒๕-๐๓๑๖